



CHÙA PHÁP QUANG

12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia

Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431

Email: thnhattan@yahoo.com.au ; Trang nhà: www.phapquang.com.au

PHẬT LỊCH 2558, Brisbane ngày 01 tháng 01 năm 2015

TÂM THƯ

Xây dựng Vãng Sanh Đường và Nhà bếp + Hội Trường

Kính gửi toàn thể Đồng hương Phật tử xa gần,

Chùa Pháp Quang đã tạo lập hơn 30 năm, vào năm 1997 tiến hành xây cất và năm 1999 tổ chức Lễ Khánh Thành Chánh Điện tức nơi phụng thờ Tam Bảo. Thực tế, chùa chúng ta chưa có Nhà bếp, Quà Đường tức nhà ăn hay tùy theo đa dụng còn gọi là Hội Trường có tính xây cất, mà chỉ dựng tạm các mái lều bằng tấm nhựa che phủ lên trên, mưa gió nhẹ không đến nỗi nào, nhưng hễ mưa to gió lớn thì bị tốc rách tan hoang, còn bão thì ôi thôi nói gì nữa, và đã bị biết bao nhiêu lần suốt mấy chục năm qua.

Tất cả Lễ lộc lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết ; nhỏ như các Lễ Vía, hoặc Cúng Trai Thất, Bách Nhật, Ky Nhật vân vân, chắc chắn tất cả quý vị đều đã biết, đã thấy. Hễ gặp phải trời mưa, Phật tử công quả nấu nướng vừa đội dù đội nón để làm, còn quý vị thì che mưa tránh mưa, có khi nước mưa đổ ập vào tô đĩa thức ăn đang bung trên tay của mình. Hình ảnh đó là sự thật mà chính quý vị gặp phải hay chứng kiến người khác đã bị như vậy. Nhiều vị ở xa hay chưa có dịp viếng chùa, nghe nói chùa sinh hoạt và cung ứng mọi lễ nghi, mọi nhu cầu đã hơn 30 năm, mà chưa có Nhà bếp, Nhà ăn, có lẽ sẽ ngạc nhiên lắm, và thử hỏi không ngạc nhiên sao được?

Kính thưa quý Đồng hương Phật tử, Chùa Pháp Quang đã phải chịu ngân ấy thời gian khi nắng khi mưa, hôm nay cố gắng và nỗ lực để làm. Họạ đồ Vãng Sanh Đường (tức là nơi An vị Thờ Linh Cốt người quá vãng) và Quà Đường + Nhà Bếp đã gửi Đơn Xin Phép Xây Cất với Hội Đồng Thành Phố. Đang chờ đợi sự duyệt xét, nhanh thì từ 8 đến 10 tuần mà chậm là trong vòng 6 tháng. Xin cầu mong sẽ được chấp thuận.

Về mặt xây cất, xin thưa trước để quý vị rõ, chúng ta không có khả năng để xây dựng kiên cố bằng xi măng cốt sắt, tường gạch, mái ngói nổi được, mà chỉ là vách tôn sườn sắt mái tôn, cái dạng giống như nhà kho hay hãng xưởng vậy. Riêng Vãng Sanh Đường để phụng thờ Linh Cốt sẽ là một cái phòng riêng biệt bằng tường gạch mái ngói, chứ không phải như những Ngôi Tháp nhiều tầng đồ sộ nguy nga.

Về mặt ngân quỹ, nhờ 7 lần tổ chức Văn Nghệ đã qua, với sự tham dự đông đảo, ủng hộ nhiệt tình của toàn thể quý vị, với công lao sức lực của toàn thể Phật tử trong chùa đã đổ ra cho việc tổ chức, sau khi khấu trừ mọi chi phí, Quỹ hiện tồn hơn 150 ngàn Úc kim. Chúng tôi chân thành tri ân cảm thán và đa tạ tất cả quý vị, cũng như xin ghi nhận cảm ơn tấm lòng của quý Phật tử trong Chùa đã miệt mài giúp Chùa giúp Thầy suốt từ xưa tới nay.

Với Tâm Thư này, chúng tôi thành tâm mong mọi toàn thể quý Đồng hương Phật tử xa gần và quý Phật tử Đệ tử của chùa hãy cố gắng phát tâm ủng hộ cúng dường vào Quỹ Xây Cất để chúng ta sẽ tiến hành công trình xây dựng trong nay mai.

Kính chúc tất cả đều an lành, sở cầu như nguyện và thiết tha kêu gọi, chân thành tri ân.